

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวิทย์ ชูเกิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	
๓	นายเลิศศักดิ์ นาคา	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	
๔	นายสามารถ คงคานนท์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	
๕	นางสาวอวสา สมัคธรรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	
๖	นางวรรณิ พิศณุเสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	
๗	นายนิรัตน์ รักช้าง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	
๘	นายประสิทธิ์ ดั่งวิจิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ เกิดศิริ	นายก อบต.ทุ่งโพธิ์	
๒	นายเมฆา ทองใส	รอง นายก อบต.ทุ่งโพธิ์	
๓	นายสุวิทย์ ท่องวิถึ	รอง นายก อบต.ทุ่งโพธิ์	
๔	นายประกาศ สารพะวงค์	เลขานุการนายก อบต.	
๕	สิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์	ปลัด อบต.	
๖	นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิ์เสถียร	รองปลัดฯ	
๗	นายเสวตฉัตร นิลวรรณ	ผอ.กองช่าง	
๘	นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล	ผอ.กองคลัง	
๙	นายศิวะกานท์ ชูทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐	นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์	ผอ.กองการศึกษาฯ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์คนใหม่ มารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ คือ สิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์คนใหม่ ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุม

สิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมสิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์ ได้โอน (ย้าย) มารับราชการที่อบต.ทุ่งโพธิ์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยย้ายมาจาก อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับราชการ ณ อบต.ทุ่งโพธิ์แห่งนี้ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายในการพัฒนาตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านตามศักยภาพขององค์กร เพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและจัดทำประโยชน์สาธารณะ ให้กับประชาชนในพื้นที่ในตำบลแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ประธานฯ

๑.๒ การเลือกเลขานุการสภาฯชั่วคราว เนื่องจาก ปลัด อบต.ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ คนก่อน ได้โอน (ย้าย) ไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ดังนั้น ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ว่างลง ซึ่งระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่) ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕ วรรค ๒ ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำโดยวิธีการยกมือขึ้นพันศรัทธา ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดจึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา หรือพนักงานส่วนตำบล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลนั้นหมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ขอเชิญคุณสุวิทย์ ชูเกิด

นายสุวิทย์ชูเกิด

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ขอเสนอสิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นเลขานุการสภาอบต.ชั่วคราว

ประธานฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน มีผู้รับรองถูกต้อง จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑.๑ นายสามารถ คงคานนท์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔

๑.๒ นางวรรณิ พิชณฺเสน ส.อบต. หมู่ที่ ๖

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมถือว่าสืบทอดประจวบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานฯ

ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการ

เรียน ท่านประธานฯที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานกรรมการตรวจ รายงานการประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าการบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีการจด บันทึกที่ถูกต้องเรียบร้อย และคณะกรรมการฯก็ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ลงนามรับรอง ไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับรอง รายงานการประชุมด้วย

ที่ประชุม

มีมติ รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๘ เสียง

มีมติ ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - คน

ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานฯ

๕.๑ ยุติติขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอเชิญคุณสุวิทย์ชูเกิดสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่

นายสุวิทย์ ชูเกิด

เรียน ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ขอ เสนอสืบทอดประจวบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ประธานฯ

ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านมีผู้รับรองถูกต้องคือ

๑. นางวรรณิ พิชณฺเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

๒. นายสามารถ คงคานนท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

ประธานา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  
สืบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นเลขานุการสภา.  
อบต.ทุ่งโพธิ์

ประธานา

**๕.๒** ญัตติขอความเห็นชอบการยกฐานะสำนักสงฆ์ป่าโทกเป็นวัดป่าโทกหมู่ที่ ๖  
ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านนายก อบต.

นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายกอบต.ทุ่งโพธิ์ ด้วย  
อบต.ทุ่งโพธิ์ ได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสวัดป่าโทก หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือวัดป่าโทก ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การยก  
ฐานะสำนักสงฆ์ป่าโทกเป็นวัดป่าโทก เพื่อให้เป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาของพื  
น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม  
อื่นๆของชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยกฐานะสำนักสงฆ์ป่าโทกขึ้นเป็นวัดป่า  
โทกเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดเอกสาร  
ประกอบการยกฐานะวัด ตามรายละเอียดที่ประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  
แล้ว

ประธานา

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขออภิปรายบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีในขณะนี้  
มีสมาชิกสภาในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ  
มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง  
มีมติ ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
งดออกเสียง จำนวน - คน  
สรุป มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ประธานา

**๕.๓** ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เป็น  
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายก อบต

ขอเชิญท่านนายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลทุ่งโพธิ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ตามคำสั่งที่ ๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ชุดดังกล่าวได้ครบวาระ ตามประกาศคณะกรรมการ  
หลักประกันสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่  
สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ซึ่งบัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลที่ได้รับมอบหมาย ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓

พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการ  
คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจาก  
ตำแหน่ง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา จำนวน ๒ ท่าน  
เพื่อที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทุ่งโพธิ์ต่อไป โดยกระผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อไป  
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ทุ่งโพธิ์ ครั้งที่ ๑  
ตำแหน่ง ขอเชิญคุณสุวิทย์ ชูเกิด

นายสุวิทย์ชูเกิด เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
ขอเสนอนางวรรณิ พิษณุเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑

ประธานสภา ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองถูกต้อง คือ

๑. นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

๒. นางสาวอวสา สมัคธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ประธาน มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีในขณะนี้สมาชิกสภาในที่  
ประชุมจำนวน ๘ ท่าน กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้เห็นชอบ

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง  
มีมติ ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
งดออกเสียง จำนวน ๒ คน

ประธานฯ สรุป มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ลำดับต่อไป กระผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อแต่งตั้ง  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ทุ่งโพธิ์ คนที่ ๒

นายสามารถ คงคานนท์ ขอเชิญคุณสามารถ คงคานนท์

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสามารถ คงคานนท์ สมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนางสาวอวสา สมัคธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เป็น  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒

ประธานฯ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน มีผู้รับรองถูกต้อง คือ

๑. นางวรรณิ พิษณุเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

๒. นายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

ประธานฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขณะนี้ในที่ประชุมมีสมาชิกสภา  
จำนวน ๘ ท่าน กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง  
มีมติ ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
งดออกเสียง จำนวน ๒ คน

สรุป มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวอวสา สมัคธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
เป็นคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒

## ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานฯ

นางสาวอวสา สมัครธรรม

ประธานฯ

นายสามารถ คงคานนท์

## เรื่องอื่น ๆ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณอวสา สมัครธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวอวสา สมัครธรรม สมาชิกสภา.อบต.หมู่ที่ ๕ ในระเบียบวาระนี้ ดิฉันขอเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ซึ่งได้เสนอความต้องการให้ อบต.แก้ไข ดังนี้

๑. ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายข้างโรงเรียนบ้านอ้ายเลา - ถึงเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร
๒. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไฟฟ้า เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ซึ่งมีหลายจุดที่ยังดับอยู่
๓. ปัญหาเรื่องขยะตกค้าง ขอให้แจ้งล่วงหน้าในการจัดเก็บเนื่องจากขณะนี้ขยะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำมาทิ้งไว้ในถังขยะบริเวณข้างทางถนนและ มีจำนวนมาก ทำให้ดูไม่สะอาดเรียบร้อย
๔. เรื่องถนนภายในหมู่บ้านบางระจันซึ่งมีพื้นที่แคบขอให้ทาง อบต.ไปดำเนินการให้มีผิวจราจรกว้างให้การสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
๕. ขอเสนอให้ทำการขุดลอกสระน้ำ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้ายเลา หมู่ที่ ๕ ซึ่งในขณะนี้ มีวัชพืชเต็มพื้นที่

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ คุณสามารถ คงคานนท์

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายสามารถ คงคานนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมมีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุม เพื่อที่ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ดังนี้

๑. ตามที่ อบต.ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร่าน - ห้วยแห้ง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ กระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
๒. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ รองสุวิทย์ ท่องวิถี รองนายก อบต.สิบเอกประจวบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกระผมเพื่อดำเนินการสำรวจปัญหาสภาพโครงสร้างพื้นฐาน และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ซึ่งพบว่าในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพถนนเส้นทางคมนาคมได้เกิดชำรุดเสียหาย และได้กำหนดจุดในการวางท่อ เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันถนนได้รับความเสียหาย ซึ่งมีจุดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเป็นจำนวนมาก และได้เสนอหาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาที่พบ โดยเฉพาะถนนบ้านควนช่องลม - บ้านในอ่าว จำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำหลายจุด

๓. ถนนสายโรจรมยางบ้านนาแสง - บ้านคานเดือย เป็นเส้นทางที่คับแคบและเป็นถนนที่มีความลำบากเป็นอย่างมาก สภาพเดิมเป็นถนนดินเหนียวและ อบต.ได้ดำเนินการซ่อมโดยนำหินคลุกทำผิวจราจร เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลกลางถนนเพราะไม่มีคูระบายน้ำทำให้มีสภาพสัญจรไปมาไม่ได้ ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตก็ได้
๔. ฝ่ายกั้นน้ำบ้านแพรงเรือ ขอให้ดำเนินการซ่อมเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาเก็บน้ำได้เหมือนเดิม เนื่องจากในขณะนี้ฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถเก็บน้ำได้ ซึ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลายหลังคาเรือน และจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
๕. ถนนสายบ้านในอ่าว - บ้านแพรงเรือ ซึ่งเป็นเส้นทางไปสุดฝ่ายเก็บน้ำบ้านแพรงเรือ มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และมีน้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนได้รับความเสียหายประชาชนไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวก ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน
๖. ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านออกวัดสำนักขันธ์ - บ้านวังไส หมู่ที่ ๔ ขอให้ดำเนินการด้วย เพราะเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนใช้สัญจรไปมา

ประธานฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณนิรัตน์ รักช้าง

นายนิรัตน์ รักช้าง

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายนิรัตน์ รักช้าง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ กระผมมีเรื่องที่น่าเสนอเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาแก้ไขอยู่ ๓ เรื่อง

๑. การจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อบต.ทุ่งโพธิ์ของเรา ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในตำบลทุ่งโพธิ์ ได้นำลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนว่าสามารถจัดได้อย่างดีเยี่ยม แต่ก็มีบางคน บอกกับผมว่ามีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะเด็กที่แสดงบนเวที ไม่ได้รับประทานอาหาร เมื่อแสดงกิจกรรมเสร็จ นำคูปองไปแลกอาหารปรากฏว่าอาหารเตรียมมาแจกจ่ายให้กับเด็กหมด มีแต่ก๋วยเตี๋ยวผัดซึ่งเด็กบางคนไม่ยอมกินต้องการกินข้าว กระผมขอฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ให้บริหารจัดการแยกอาหารไว้ให้กับเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมบนเวทีด้วยโดย เฉพาะเด็กๆ ที่แสดงบนเวทีต้องตื่นแต่เช้ายังไม่ได้ทานอาหาร เมื่อกระผมทราบเรื่องได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า มีแต่ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดหมี่ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลา ๑๑ โมง ขอเสนอว่าในโอกาสที่จะมีการจัดงานในโอกาสต่อไป ควรวางแผนบริหารจัดการใหม่

๑. ปัญหาเรื่องน้ำ ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งปัญหาของพื้นที่ หมู่ที่ ๗ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เชิงเขา ประชาชนจะไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ น้ำประปาที่นำมาจากบ่อบาดาลจะมี

ลักษณะสีค้ำมาจับที่ขอบภาชนะที่นำมารองรับน้ำ บางคนบอกว่ามีกลิ่น ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยตรวจสอบด้วย

๒.ระบบประปาบ้านช่องหมี่ เมื่อฝนหยุดตกปริมาณน้ำที่ออกมาจากภูเขาปริมาณลดลง และมีคราบหินปูนออกมาเยอะมาก เมื่อนำมาใส่ภาชนะจะมีคราบหินปูนเกาะเต็ม กระผมได้ไปดูระบบกรองน้ำที่โรงกรองรู้สึกว่ามีปริมาณทรายกรองมีน้อย ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบดูแลแก้ปัญหาด้วย

ประธานฯ

นายสุวิทย์ ชูเกิด

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณสุวิทย์ ชู เกิด

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพกระผมนายสุวิทย์ ชูเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ตามที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีได้เกิดฝนตกน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนในหมู่ที่ ๑ ได้ชำรุดเสียหายหลายเส้นทางหลายสาย ดังนั้น จึงขอให้คณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยมีเส้นทางที่ต้องปรับปรุงดังนี้

๑. ถนนสายบ้านนายจัด อาจไพรินทร์

๒. ถนนสาย ๔๑ - บ้านไสว่าชำรุดเสียหาย

ประธานฯ

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ กระผมมีเรื่องเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ ดังนี้

๑. ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต.

ทุ่งโพธิ์ทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีการแสดงออกและมีกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็ก ๆ มีเด็กเข้าร่วมเกือบ ๖๐๐ คน มีผู้ปกครองเข้าร่วมอีกมากมาย กระผมขอแสดงความชื่นชมและชมเชยจากใจจริง

๒. ต่อไปเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมถนนสาย ๔๑ - หัวสะพาน บ้านแร่ ได้เกิดชำรุดเป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร และขณะนี้ อบต.ได้ขออนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะดำเนินการซ่อมก็ขอให้คณะผู้บริหารได้รับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว

๓. การซ่อมแซมถนนสายศาลาหนังสือพิมพ์ - สามแยกบ้านก้องคอกหมู บริเวณไหล่ทางดินบนไหล่ทางได้สไลด์เข้าไปในเขตทางประมาณ ๑ เมตรกว่าๆ ขอให้ทาง อบต.ได้ดำเนินการซ่อมโดยด่วนด้วย เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้

๔. ถนนลูกรังที่เสียหายทุกสายในตำบลทุ่งโพธิ์ เมื่อฝนหยุดตกขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเมื่อมีงบ หรือจ่ายขาดจากเงินสมจะได้หรือไม่

๕. ปัญหาเรื่องน้ำ ผมดีใจที่ได้เห็นท่านปลัด อบต.ร่วมกับท่านรองนายก ได้ร่วมกันแก้ไข ปัญหาเรื่องน้ำประปาซึ่งขณะนี้น้ำไหลดี มีน้ำไหลตลอดเวลาและใสสะอาด มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา มีพี่น้องประชาชนได้แจ้งให้ผมทราบ ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ



ปัญหาน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในระบบประปา ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในช่วงฤดูแล้งแต่ผมได้เสนอให้คณะผู้บริหารทราบว่าในการนำน้ำจากท่านบนเทือกเขาอำเภอร่อนพิบูลย์ กระผมเสนอขอให้มีการบริหารจัดการน้ำ โดยมีการก่อสร้างที่พักน้ำ จำนวน ๔ บ่อ คือ

๑. บ้านเขาน้อย
๒. วัดแร่วรณารุสทัศน์
๓. อดตทุ่งโพธิ์
๔. วัดทุ่งโพธิ์

ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มาดำเนินการจัดทำเป็นน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ในช่วงฤดูแล้งได้

๖. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ในขณะนี้เรามีรถขยะอยู่ ๑ คัน ซึ่งไม่สามารถที่จะเก็บขนไปทิ้งได้ทันกับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารและแก้ไขปัญหาขยะเราสมควรจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จากที่กระผมรับทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของ อบต.เรา ที่ท่านปลัด อบต.ได้ออกไปปรณรงค์และชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน โดยได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปริมาณขยะในถังเก็บขนของ อบต.แล้ว งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสูงมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องมานั่งวางแผนบริหารจัดการกันใหม่

๗. เรื่องการแข่งขันกีฬาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับในปีงบประมาณนี้ ผมขอเสนอให้มีการจัดแข่งขันกีฬา อบต.เราจะกำหนดเรื่องของกีฬาได้หรือไม่ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันและศึกษาหาหรือประเภทกีฬาว่าจะให้มีประเภทใดบ้าง

ประธานฯ

นายประสิทธิ์ ดั่งวงจิตร

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณประสิทธิ์ ดั่งวงจิตร เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ ดั่งวงจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ตามที่ อบต.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในปีนี้ ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก โดยในปีที่เราได้ใช้งบไปประมาณแสนกว่าบาท โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเต็นท์มากเกินควร ผมมีข้อเสนอแนะคณะผู้บริหาร ในการดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้จัดในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บริเวณท่านบเขาเทริก โดยเฉพาะที่บริเวณเขาเทริก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควรปรับปรุงและพัฒนาให้มีพื้นที่กว้างเพื่อที่จะสร้างอาคารเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อที่จะเป็นการประหยัดการใช้เต็นท์ในแต่ละปีซึ่งเยอะมาก โดยอาจจะใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่สามารถสนับสนุนได้เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลา เพื่อใช้รองรับในการจัดกิจกรรมได้ถึง ๒ หมู่บ้านทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากเช่น ค่าเช่าเต็นท์ และสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ประธานฯ

นางวรรณิ พิศณุเสน

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณวรรณิ พิศณุเสน

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางวรรณิ พิศณุเสน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖

สำหรับในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใน หมู่ที่ ๖  
เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม ดังนี้

๑.ถนนสายบ้านนกจาบ - ถึงบ้านนายชำนาญ ทองทะวีย สภาพถนนเส้นทาง  
ดังกล่าว เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากช่วงภัยพิบัติที่ผ่านมา

๒.ไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขาดิน

๓.ถนนสายบ้านปากโอ - จุดถนนทางหลวงสาย ๔๒๒๗ ระยะทางประมาณ  
๒๐๐ เมตร ให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะด้วย

ประธานฯ

นายก อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอเชิญคุณสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสุชาติ เกิดศิริ นายก อบต.กระผม  
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง  
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน นำเพื่อการอุปโภค  
และบริโภค ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอดอันสืบเนื่องมาจาก อบต.มีงบประมาณจำกัดในการ  
ดำเนินการ ซึ่งปัญหาในแต่ละด้านจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไข แต่กระผมก็  
พยายามประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเข้ามาร่วมกัน  
แก้ปัญหาต่างๆ และดำเนินการประสานงานทางงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน ซึ่งที่ผ่านมา  
ได้รับงบประมาณเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหาและความ  
ต้องการของพี่น้องประชาชน แต่กระผมก็ยืนยันกับท่านประธานสภาฯว่าจะพยายามทำ  
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในการดำเนินการในบางเรื่อง ก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกๆ  
ฝ่ายในการร่วมกันแก้ปัญหา ขอให้ทุกๆท่านได้แจ้งประสานมา

ในเรื่องการดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ในช่วง  
ฤดูฝนที่ผ่านมา ในขณะนี้กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองสุวิทย์ ท่องวิถึ รองนายก อบต.  
และปลัด อบต.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างลงสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอสภาฯ  
แห่งนี้พิจารณาใช้งบประมาณจากเงินสะสมของ อบต.โดยจะพิจารณาจ่ายขาดเพื่อนำ  
งบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะล้นถังและการเก็บขนล่าช้า สืบเนื่องมาจากในขณะนี้  
อบต.มียานพาหนะในการเก็บขนขนาดเล็ก เก็บได้วันละ ๑ เที่ยว ขยะประมาณ ๒.๕ ตัน  
โดยนำขยะไปทิ้งที่อำเภอดงหลวง ระยะทางไปกลับวันละ ๑๓๐ กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่าย  
เป็นค่าทิ้งขยะกิโลกรัมละ .๕๐ บาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะมาก

ประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องการขาดคนขนน้ำ ในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่หลายวิธี  
โดยเฉพาะการนำน้ำดิบจากเทือกเขาร่อนพิบูลย์มาใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา ในขณะนี้  
ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถบรรเทาได้  
พอสมควร

สำหรับปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอมา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.  
กระผมพร้อมรับเพื่อนำไปแก้ไขในทุกปัญหา

ประธานฯ  
สุวิทย์ ท่องวิถี  
รองนายก

ต่อไป ขอเชิญคุณสุวิทย์ ท่องวิถี รองนายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุวิทย์ ท่องวิถี รองนายก อบต.

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอบคำถามของท่านสมาชิกสภาฯ แทนท่านนายก อบต.ใน  
ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้  
กระผมรับผิดชอบ ดังนี้

๑.ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ นายนิรัตน์ รักช้าง ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการดำ  
เนินการจัดงานกิจกรรมในวันเด็ก มีข้อบกพร่อง เรื่องของเด็กไม่ได้รับประทานอาหาร  
กระผมในฐานะผู้บริหาร รับผิดชอบฝ่ายอำนวยการในการจัดการ ขอเรียนชี้แจงให้กับท่าน  
ประธานสภาฯ ได้ทราบว่าเกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารสำหรับนักเรียนและเด็ก ๆ ที่มาร่วม  
กิจกรรมการแสดงบนเวทีนั้น กระผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดแบ่งไว้  
สำหรับเด็ก ๆ ที่มีการแสดงบนเวที โดยหลังจากที่เด็ก ๆ ได้แสดงแล้วเสร็จ ให้ไปรับประทานอาหาร  
โดยใช้คูโปง และมีอาหารที่จะรองรับเด็ก ๆ ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ แต่ประเภทของ  
อาหารอาจจะไม่ตรงตามที่เด็ก ๆ ต้องการหรือผู้ปกครองต้องการเพราะในการจัดกิจกรรม  
ครั้งนี้ อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะของเด็ก ๆ อบต.ได้แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

(๑) ประเภทข้าวหมกไก่

(๒) ผัดเส้นหมี่เหลือง

ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนแต่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก ๆ กระผมก็ต้องกราบ  
ขอภัยท่านสมาชิกสภาฯ ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงและในโอกาสต่อไปจะแก้ไขให้ดีกว่านี้

๒.สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ในขณะนี้คณะผู้บริหาร  
ได้ดำเนินการโดยได้มอบกองช่างดำเนินการสำรวจ เพื่อที่จะใช้งบประมาณโดยจ่ายขาดเงิน  
สะสมในการดำเนินการ ซึ่งบางโครงการยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนา อบต.ต้องปรับ  
แผนพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓.กรณีการขอใช้เครื่องจักร (แบ็คโฮ) ของ อบจ.นครศรีธรรมราช ตามที่ท่านประธานสภาฯ  
ได้ประสานกับผู้บริหารมา เพื่อดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ในขณะนี้ยังเครื่องจักรชุด  
ดังกล่าว กำลังดำเนินการในพื้นที่ตำบลอื่น ซึ่ง อบจ.นศ ได้จัดลำดับในการดำเนินการใน  
พื้นที่ต่างๆไว้แล้ว

๔.กรณีฝ่ายเก็บน้ำบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๓ ฝายชำรุดเป็นโพรงลึกเข้าไปในตัวฝาย กระผมได้  
มอบหมายให้กองช่างทำการสำรวจเพื่อที่จะทำการแก้ไขแล้ว รองบดำเนินการต่อไป

๕.การขุดลอกสระเก็บน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ้ายเลา หมู่ที่ ๕ พร้อมทั้งโครงการ  
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายข้างโรงเรียนบ้านอ้ายเลา ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  
ได้เสนอจะรับไปดำเนินการต่อไป รวมทั้งปัญหาของหมู่บ้านอื่นๆ คณะผู้บริหารจะรับไป  
ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประธานฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สิบเอก

(ประจวบ เพชรฤทธิ์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งโพธิ์

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเลิศศักดิ์ นาคา)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ทุ่งโพธิ์

ผู้ตรวจรายงานประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง

๑. ....

๒. ....

๓. ....

- สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓  
สภ.อมต. ๓๖โพธิ์ สิบตรีวิมลอรุณ ๓๖ ม.๑ ม.๓

(นายเลิศศักดิ์ นาคา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์